



กรุงเทพธุรกิจ

Green Dialogues

## จาก 'ห้องทดลอง' สู่ 'ไร่นา'

# พัฒนาเกษตร และอาหารปลอดภัย

ประโยชน์สูงสุดของงานวิจัย คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาประเทศทั้งปัญหาเร่งด่วนและปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัย แหล่งรวมองค์ความรู้และบุคลากร 2. รัฐบาล ผู้สนับสนุนงบประมาณ และผู้กำหนดนโยบายการวิจัย 3. ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอด 4. ภาคชุมชน ในฐานะผู้ที่สะท้อนรากฐานของปัญหาได้ชัดเจนที่สุด

งานวิจัยที่มีคุณภาพ จำเป็น ต้องมีความพร้อมทั้งงบประมาณและ กำลังคน แต่ในสถานการณ์ที่รัฐบาล มีงบประมาณจำกัด มหาวิทยาลัยอาจต้อง ปรับตัวมาเป็นผู้หาทุนวิจัยเอง ไม่ว่าจะเป็น Co-funding กับภาคเอกชน หรือ การทำงานร่วมกับแหล่งทุนต่างประเทศ โดยในมุมมองของนักวิจัยนานาชาติ เห็นตรงกันว่าพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสำคัญในระดับโลก เต็มไปด้วย ความท้าทายมีโจทย์การวิจัยจำนวนมาก และที่ตั้งก็เหมาะสม จึงเป็นโอกาสดีของ ทุกมหาวิทยาลัย

**รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** อธิบายว่าขณะที่ ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก จำนวนประชากรและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันในการใช้ทรัพยากร ดิน น้ำ และพลังงาน ความจำเป็นเร่งด่วนในการ ลดผลกระทบของระบบอาหารที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร (food security) ที่คนทุกระดับ สามารถ เข้าถึงอาหารที่เพียงพอ มีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ จำเป็นต้องมี กลยุทธ์ระดับโลกที่เชื่อมโยงหลายแง่มุม เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และเท่าเทียมกัน



หลักการสำคัญของการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย

อุตสาหกรรม อาหารเป็นหนึ่งใน อุตสาหกรรมหลัก ของประเทศไทย ที่เข้มแข็งทั้ง ใน ระดับประเทศและ ระดับโลก สร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง

เป็นหนึ่งในสาขา ยุทธศาสตร์ภายใต้โมเดล เศรษฐกิจ BCG ซึ่งรัฐบาลได้กำหนด ให้เป็นวาระแห่งชาติ ผลักดันให้ อาหาร มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า GDP จาก 0.6 ล้านล้านบาท เป็น 0.9 ล้านล้านบาท ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากพื้นฐาน ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยการ ยกระดับคุณภาพ สร้างมาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะ ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ อาหารฟังก์ชัน (functional foods) หรือการพัฒนาเป็นสารประกอบมูลค่าสูง (functional Ingredient) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตลาดเติบโตอย่างมาก

**เทคโนโลยีสมัยใหม่และสังคม เปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วขึ้น เป็นสิ่งที่ท้าทาย สถาบันการศึกษา ในวันนี้ ไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม งานวิชาการเท่านั้น แต่ยังมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์สังคมไทยและนานาชาติ อีกด้วย**

ดังนั้น ศูนย์วิจัยนานาชาติด้าน ความมั่นคงทางอาหาร (International Joint Research Center on Food Security หรือ IJC-FOODSEC) ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ Queen's University Belfast มุ่งผลิตงานวิจัยระดับโลก เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคง ทางอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค เอเชีย จากการใช้ขับเคลื่อนด้วยโมเดล เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economic Model)

ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศ ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และความร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยน เศรษฐกิจประเทศไทยให้เน้นคุณค่าและ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น



# สเปก'นายกฯ ใหม่' ของไทยแลนด์

กรุงเทพธุรกิจ  
■ หน้าต่างความคิด  
● เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เดือนพฤษภาคมนี้เราคงมีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จากนั้นอีกไม่กี่วันคงจะพอเห็นหน้าเห็นตาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจเราก็ได้ เพราะตอนลงคะแนน คนส่วนใหญ่ก็มีภาพอยู่ในใจแล้วว่าอยากให้ใครได้เป็นนายกฯ กุมบังเหียนพาประเทศไทยไปข้างหน้า

สถานการณ์ของประเทศไทยในวันนี้มีความท้าทาย ทั้งเรื่องที่ต้องจัดการในระยะสั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระยะยาวเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างงาน การลดความเหลื่อมล้ำ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

ถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นเรือที่กำลังล่องอยู่ท่ามกลางพายุลมฝน นายกฯ ก็คือกัปตันเรือ ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรือของตนเอง ทราบถึงจุดดีและข้อจำกัดของเรือ รวมถึงข้อจำกัดของตัวเอง รู้ว่าสภาพอากาศแบบนี้ต้องบังคับเรือยังไง จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่แก้ได้เหมาะสม มีเป้าหมายระยะยาวในการเดินทางที่ชัดเจน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้เป็นอย่างดี

รู้จักใช้พระเดชพระคุณเพื่อให้ลูกน้องร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน จนสามารถนำพาเรือไปยังจุดหมายที่กำหนดเอาไว้ได้

หากนำเอาคุณสมบัติเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์แล้ว นายกฯ คนใหม่ของเราควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. รู้จักตัวเอง ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่อง คนที่จะเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ต้องเก่งรอบด้าน ผู้นำคือคนที่รู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักเลือกคนเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อเสริมจุดแข็งและลดทอนจุดอ่อนของตนให้เหลือน้อยที่สุด

วิธีการที่จะรู้จักตัวเองได้ดีที่สุดคือการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากอคติ และเลือกรับเอาข้อติชมเหล่านั้นมาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ

2. รู้จักใช้คน โลกทุกวันนี้มีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่คนเพียงคนเดียวจะรับมือได้ คือหมดยุคของนายกฯ อัศวินม้าขาวแล้ว สิ่งที่สังคมไทยต้องการตอนนี้คือการมีกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีนายกฯ เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนงาน ไม่ใช่ในฐานะผู้สั่งการเท่านั้น

แต่ยังต้องเป็นมือประสานสิบทิศ รู้จักจุดเด่นและข้อจำกัดของทีมงาน สามารถใช้คนได้ถูกและเหมาะสมกับงานเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ มีลูกกล้อลูกชนในการใช้พระเดชพระคุณเพื่อความคุ้มครองลูกน้องไม่ให้ออกนอกกลุ่มนอกทาง

3. รู้จักประเทศไทย นายกฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า ตอนนี้องค์การบริหารราชการ



สังคม การเมืองของไทยเป็นอย่างไร รวมทั้งสามารถประเมินได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและทัศนคติของคนกลุ่มต่างๆ ในบ้านเมืองยังไง

ปัญหาเร่งด่วนตอนนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประสานรอยร้าวในสังคม ผลจากโควิด-19 ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะตอนนี้ภาคเศรษฐกิจของไทยบอบช้ำหนักเหลือเกิน แถมยังเป็นภาระฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในขณะที่โลกหมุนเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล งานที่ว่ายากแล้ว เลยยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว

4. รู้จักใช้เงิน การบริหารจัดการบ้านเมืองจำเป็นต้องใช้เงิน ผู้นำที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการเงิน ใช้เงินโดยไม่รู้จักประเมิน

ประโยชน์และต้นทุนให้รอบคอบ ไม่รู้จัก  
หาจุดสมดุลระหว่างการใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหา  
ระยะสั้นกับการวางรากฐานเพื่อการเติบโต  
อย่างยั่งยืนในระยะยาว หากเลือกเข้าไป  
ก็มีแต่จะทำให้รัฐจมนลง ประชาชนต้อง  
รับภาระมากขึ้น สุดท้ายก็เดือดร้อนกัน  
ไปหมด และที่สำคัญต้องรู้จักหาเงินเข้า  
ประเทศให้เป็นด้วย

**5.รู้เป้าหมาย** ตอนนี้สังคมไทย  
กำลังสับสนว่าจะเดินทางไปทางไหน คนที่จะมา  
เป็นผู้นำประเทศต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
ว่าต้องการเห็นประเทศไทยไปทางไหน  
สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า  
เป้าหมายที่เสนอมามีดีอย่างไร มี  
แผนการชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมาย  
เหล่านี้เมื่อไหร่และอย่างไร แล้วให้  
ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่า ต้องการ  
จะร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น  
ด้วยหรือไม่ รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่น  
อย่างแรงกล้าในการพาคนในชาติไปให้ถึง  
เป้าหมายนั้น

สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจ  
ให้กับคนไทย และนักธุรกิจต่างชาติที่คิด  
จะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ทั้ง  
ยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับภาคการเมือง  
และภาคส่วนต่างๆ ว่าคราวนี้จะเอาจริง  
จะทำเป็นเล่น เตะถ่วง หรือออกนอกกลุ่ม  
นอกทางไม่ได้

เกณฑ์ห้าข้อนี้เป็นหลักการพื้นฐาน  
ของผู้นำที่ดี หากเลือกตั้งนี้ประเทศไทย  
โชคดี มีคนซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้อาสา  
เข้ามาทำงานมากๆ ได้รับเลือกเข้าไป  
เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน และมี  
โอกาสเป็นผู้นำของประเทศ คราวนี้เราคง  
จะได้นายกรัฐมนตรีแบบถูกใจไทยแลนด์  
กันเสียที

## เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน 'ทต.ทับมา' เน้นแก้ปัญหาทุกด้าน

**ระยอง:** นายประเสริฐ เวทน์ ปลัดจังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา นายรังสรรค์ นันทกาวงค์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี นายแพทย์ ดร.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และ ผศ.ดร.ณัฐพร พิชร์ สโรบล คณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการและฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมาหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน (Thapma Day Care Center) มีประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากที่อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้นของเทศบาลตำบลทับมา โดยมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Day Care บริการท้อง ถิ่นที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ : ทิศทางปี 2566 และการอบรมแกนนำสุขภาพพร้อมทดลองจัดบริการและฟื้นฟูผู้สูงอายุอีกด้วย

นายประเสริฐ กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้ตระหนักถึงปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ภายใต้แนวคิด "Be Closely Elders" ที่อยากเห็นครอบครัวและชุมชนมี

การดูแลซึ่งกันและกัน และไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุให้เผชิญกับความเหงาความอ้างว้างและโดดเดี่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและจิตใจจึงได้ตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นมาโดยเป้าหมายหลักคือปรารถนาจะเห็นผู้สูงอายุทุกคนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันแห่งแรกในภาคตะวันออกที่มีมาตรฐานการจัดบริการต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น

"โดยศูนย์ฯดังกล่าวเปิดให้บริการทุกวันพุธและศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. โดยระยะแรกเป็นการเปิดให้บริการระยะทดลองเป็นเวลา 3 เดือนระหว่างเดือนมี.ค.-มี.ย.66 มีการให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพเชี่ยวชาญประกอบด้วย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด และผู้ดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรม ประกอบด้วย การกายภาพบำบัด การฝึกสมอง การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมประจำวันการออกกำลังกายปากการฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น" นายประเสริฐ กล่าว



## ช่อง 7HD เปิดบ้านเผยเบื้องหลัง องค์ความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง ส่งมืออาชีพเต็มประสบการณ์พิเศษ ต่อยอดทางการศึกษาแก่เยาวชน



### โลก การศึกษา ประชาสัมพันธ์

รุกครอบด้านไม่มีแผ้ว ช่อง 7HD ยึดมั่นการให้ความสำคัญด้านการศึกษา เดินหน้าต่อยอดส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางหน้าจอ พร้อมเผยเบื้องหลังจากคนหลังกล้อง ในการผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเยี่ยม พร้อมคนข่าวมืออาชีพ และทีมบริหารทรัพยากรสื่อภาพเสียง พร้อมบอกเล่าเรื่องราวการทำงาน กว่าที่จะก้าวสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

หน้าจอที่ฮอต หลังจอกี่ฮิต ช่อง 7HD ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ หลังเปิดบ้านมอบโอกาสให้เยาวชน นักศึกษาคณาจารย์ นักวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียนได้มีโอกาสสัมผัสของจริงแบบรอบด้าน อาทิ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยทีมผลิตรายการมืออาชีพ และทีมข่าวคุณภาพ สังเกตการณ์การทำงาน การถ่ายทอดข้อมูลระบบเทคนิคต่างๆ การเตรียมงานก่อนออกอากาศ

การจัดผังรายการ งานพากย์เสียง จากผู้ผลิตรายการตัวจริง เกาะติดเบื้องหลังการทำงานหลังกล้องของ

ผู้ประกาศข่าวกันแบบสดๆ พร้อมเผยแพร่กระบวนการผลิตสื่อเพื่อคนพิการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารสำคัญๆ ผ่านล่ามภาษามือ และการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง พร้อมเติมเต็มข่าวสารจากทีมงานเบื้องหลัง ที่พร้อมส่งต่อความบันเทิงทางหน้าจอส่งตรงถึงบ้านด้วยคุณภาพระดับ Full HD

และอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ช่อง 7HD พร้อมแบ่งปันคือ การจัดการคลังข้อมูลทรัพยากรสื่อต่างๆ จากฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ พร้อมให้ความรู้ด้านการทรานสฟอร์มข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากแอนะล็อกที่มีคุณค่า มุ่งองค์ความรู้มหาศาล มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสื่อ Digital Data Life Cycle รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์วิธีการ Digitization จนนำเข้าสู่ระบบ Media Asset Management (MAM) ซึ่งประสบความสำเร็จจากการพัฒนาการจัดเก็บคลังข้อมูลสื่อฉบับแน่นขึ้นจากระยะเวลากว่า 50 ปีของ ช่อง 7HD ที่แปลงมาจากม้วนฟิล์ม 16 มม. เทปวีดี เทปยูเมติก เทปเบตา ดีวีดี ซูเปอร์วีเอชเอส คาสเซต รวมถึงกระดาษ และไฟล์ต่างๆ นำมาจัดการในกระบวนการดิจิทัลมีเดียแบบ 360 องศา เพื่อการดำเนินธุรกิจในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่หน่วยงานอย่างครบครัน

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมแบ่ง

ปันแก่นักศึกษา เยาวชน คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ อาทิ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ขอเก็บประสบการณ์ “การผลิตสื่อเพื่อคนพิการ” การเรียนรู้การใช้ล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการผลิตรายการการจัดผังรายการ อุปกรณ์และเทคโนโลยี” รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน “การแปลงสื่อโสตทัศนให้เป็นดิจิทัล” ได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ เข้าเรียนรู้ ดูจากของจริง เพื่อเสริมหลักสูตรการศึกษาด้านต่างๆ อย่างครบเครื่อง ตามแนวทางของช่อง 7HD ที่พร้อมร่วมส่งเสริมแบ่งปันองค์ความรู้แก่สังคมต่อไป

สามารถติดตามความพิเศษที่ช่อง 7HD มอบให้ผู้ชมทุกท่าน ดูทีวี กด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, Twitter, TikTok: Ch7HD เว็บไซต์: www.ch7.com



# เปิด 7 แผนลุยตั้งนิคมฯราชทัณฑ์

## ● กนอ.ปักธงขยายเพิ่มเติมในจังหวัดลำพูน-สงขลา

กนอ.เพิ่มการศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ในลักษณะร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเล็งขยายพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มั่นใจคุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว หวังลดการกลับมาทำผิดซ้ำ เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม!

นายสุริยะ จรุงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แปลงรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (อีอีอี)

กรมที่จังหวัดสมุทรสาคร ของการนิคมอุตสาหกรรม “การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ว่า กนอ.ได้ออก (พื้นที่เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นผลการศึกษาของ ประกาศเชิญชวนเอกชน เพื่อเสนอพื้นที่จัดตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงความเป็นไปได้ นิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและนิคมอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการนิคมฯ โดยเพิ่มการศึกษา ราชทัณฑ์ร่วมกับ กนอ. ในพื้นที่ 5 จังหวัด แนวทางการดำเนินการจัดตั้งนิคมฯในลักษณะ ประกอบด้วย สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี การร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน และการ ฉะเชิงเทรา ระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ ขยายผลการศึกษาพื้นที่นิคมฯราชทัณฑ์ไป ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผังเมือง และขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จังหวัด

นครราชสีมา ภาคเหนือ คือ จังหวัดลำพูน และภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิด การกระจายตัวไปทั่วประเทศ

สำหรับรูปแบบของการจัดตั้งแบ่งเป็น 7 รูปแบบคือ 1.ใช้ที่ราชพัสดุในลักษณะร่วมดำเนินการกับ กนอ. 2.ประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน โดยใช้ที่ดินของเอกชนมาพัฒนา สาธารณูปโภคพื้นฐาน และเปิดพื้นที่ให้สถานประกอบการเช่า ใช้ประกอบการเป็นรายได้ตอบแทน ให้กับเอกชนผู้ลงทุน 3.ใช้พื้นที่นิคมฯเดิมที่มีอยู่ โดยเปิดให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างที่ยังเหลืออยู่ และยังไม่มีการประกอบการมาจับจอง

4.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ เรือนจำ โดยใช้ที่ดินราชพัสดุของเรือนจำ

ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ แต่ยังมีขนาดไม่เพียงพอ ที่จะจัดตั้งเป็นนิคมฯซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์แล้วเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน

5.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมการเกษตร โดยนำพื้นที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นนิคมแต่สามารถพัฒนาพื้นที่เหลือใช้ของเรือนจำต่างๆให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเน้นที่การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าสูง

6.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ โดยนำพื้นที่ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งเป็นนิคมแต่มีศักยภาพมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ 7.จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ในพื้นที่เอกชน ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่พักพิงดูแลผู้ถูกคุมประพฤติในระหว่างพักการลงโทษและลดวันต้องโทษในพื้นที่เอกชนได้โดยไม่จำเป็นที่รัฐจะต้องลงทุนเพิ่ม

ขณะเดียวกัน ในส่วนของหลักเกณฑ์และ

องค์ประกอบของการจัดตั้งนิคมฯราชทัณฑ์จะใช้การลงทุนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยพึ่งพางบประมาณภาครัฐให้น้อยที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจเน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ฝีมือ รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสุจริตที่มีรายได้เพียงพอให้กับผู้พ้นโทษเป็นทุนตั้งต้นมากกว่าการจูงใจผู้ประกอบการ โดยลดค่าจ้างแรงงานให้ต่ำ หรือใช้แรงงานไร้ฝีมือในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ยังมีการจัดองค์ประกอบพื้นที่เพื่อฝึกตั้งแต่เป็นผู้ต้องขังภายในแดนควบคุม โดยกรมราชทัณฑ์จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองและฝึกอาชีพผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พยายามส่งตัวผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและต้องการประกอบอาชีพสุจริตให้ออกมาทำงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านการพักการลงโทษกรณีพิเศษ โดยอาจใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM)

## ศูนย์ผู้สูงอายุแห่งแรกภาค ต.อ.

นายกฯ เวหน ปลัดจังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธาน พร้อมภาคีเครือข่าย อาทิ นายรังสรรค์ นันทกวางศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี นพ.ดร.ภูษิต ประคองสาย เลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และ ผศ.ดร.ณัฐพัชร สโรบล คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา นายประเสริฐเปิดเผยว่า นับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในภาคตะวันออก โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) มีเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี เป็นหน่วยงานประสานงานหลักในประเทศไทย ศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันที่มีมาตรฐานการบริการต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นแบบในการบูรณาการเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุในและต่างประเทศของไทย สามารถทำให้อัตราการติดเชื้อผู้สูงอายุในอนาคด.

### เปิดศูนย์

กัฯ เวหน ปลัดจังหวัดระยอง ประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ประธาน พร้อมด้วย รังสรรค์ นันทกวางศ์ นพ.ดร.ภูษิต ประคองสาย ผศ.ดร.ณัฐพัชร สโรบล เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา นับเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออก.

